

## **Xu hướng “hot” của thời trang hè năm nay**

Mặc dù thời tiết chưa bước hẳn sang cái ấm nóng của mùa hè, nhưng váy họa tiết hoa nhí đã tô điểm khắp các con phố trên thế giới. Những bông hoa nhí điểm xuyết nhẹ nhàng trên nền vải mềm mại dịu dàng đi vào lòng các cô gái và in dấu ấn sâu đậm về thời trang hè năm nay. Dù ở tuổi mười tám đôi mươi hay đã quá ba chục mùa xuân, váy hoa nhí luôn có một sức hút kỳ lạ, không miễn nhiễm với bất kỳ ai. Chiếc váy hoa nhí thuộc phong cách vintage đã có mặt từ rất lâu, chưa bao giờ mất chỗ đứng và giờ lại bùng lên mạnh mẽ trong làng [thời trang trẻ em](#) của năm 2020.

Những chiếc váy họa tiết hoa nhí thường sử dụng màu nền là những sắc pastel nhẹ nhàng, mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu cho mùa nắng, không quá nổi bật nhưng những bông hoa bé xíu cũng khiến chúng chẳng hề đơn điệu. Có rất nhiều kiểu dáng để các bạn tha hồ lựa chọn trong mùa này và kiểu dáng nào cũng đơn giản, thoải mái, dễ diện mà lại cuốn hút, thu hút cho con mắt người xem.

Váy họa tiết hoa nhí đặc biệt thích hợp với những cô nàng dễ thương, dịu dàng và yêu sự nữ tính. Nếu yêu thích món đồ thời trang này, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các thiết kế để sánh đôi cùng nó trong các hoạt động hằng ngày như đi làm, đi chơi hay đi tiệc luôn có những chiếc váy thừa thanh lịch và đủ độ quyến rũ nếu bạn cần. Váy họa tiết hoa nhí cũng phù hợp cho nhiều độ tuổi khác nhau, tùy theo màu sắc và cách kết hợp mà thôi. Các cô nàng hãy để mình thêm xinh xắn và dễ thương hè này bằng việc sắm cho mình một chiếc hoa nhí nhé!

Giữa ngày hè nóng bức, ngột ngạt, việc sắm cho mình một chiếc váy xòe xinh xắn để thoải mái, tự do hơn dường như là cách được đa phần chị em lựa chọn. Không tôn lên những đường cong quyến rũ như váy ôm body, nhưng những chiếc váy xòe lại đem đến vẻ đẹp nhẹ nhàng và thanh lịch, trẻ trung mà gợi cảm riêng. Hơn thế nữa, đây còn là dáng váy dễ mặc, dễ chọn lựa và dễ mix đồ nhất trong một rừng váy xinh.

Một chiếc váy xòe xinh xắn có thể theo chân chủ nhân đi làm, đi chơi và ngay cả đi dự tiệc mà vẫn đem lại sức cuốn hút, nữ tính và sành điệu cho bạn. Đặc biệt với những cô nàng không mấy ưng ý về vóc dáng của mình, váy xòe xinh là cả một kho báu cho bạn, không chỉ giúp bạn che đi cặp đùi quá đo hay quá nhỏ, vòng hai nhẵn mờ mà ngay cả vòng ngực nhỏ cũng có thể được khắc phục đấy. Vấn đề đáng lưu ý

nhất khi bạn chọn lựa chiếc váy cho mình là hay chọn đúng size số, kích thước nhé, bởi nếu hơi rộng hay hơi chật thì phản tác dụng, bạn sẽ cảm thấy khó chịu đấy.

Năm nay, những chiếc váy xòe xinh in họa tiết, chấm bi hay in hoa vẫn là một được các chị em săn đón và đặc biệt hơn nữa là váy xòe hoa nhí đang rất hot. Nhẹ nhàng mà vẫn quyến rũ nhưng lại có thiết kế khá đơn giản, chỉ cần kết hợp chúng với một chiếc túi kiểu cách, hay một đôi giày cao gót mảnh là bạn đã có một ngày đến công sở hay [khách sạn Hà Nội](#) đầy sành điệu rồi. Đừng bỏ lỡ nó nhé các cô gái!

Chân váy luôn là món đồ thời trang được các cô nàng ưu ái nhất mỗi khi hè về, dễ chịu, mát mẻ, thời trang và sành điệu tất cả đều hội tụ đầy đủ nơi đây. Nhắc đến nó thì không thể không kể đến những chiếc chân váy xòe đầy nữ tính đang sở hữu lượng fan áp đảo nhất.

Chân váy xòe từ kiểu ngắn trên đầu gối hay kiểu midi dài qua gối đều được các tín đồ thời trang yêu thích thậm chí là say mê. Không chỉ các tín đồ, các ngôi sao lớn cũng không thể làm ngơ trước sự diệu kỳ của chân váy xòe. Năm 2020, hè mới khởi động với các tuần lễ thời trang diễn ra trên khắp thế giới, thế nhưng những tín đồ thời trang cho bé đã có dịp thích mê với các màn trình diễn trên đường phố đầy ấn tượng của món đồ này.

Xu hướng nổi bật nhất của mùa hè năm nay là thời trang in hoa, in họa tiết được mang vào những chiếc chân váy xòe đầy ấn tượng, đồng thời, màu sắc mới lạ, được phối hợp một cách hài hòa, hay chất liệu denim mềm mại cũng đem đến nhiều thu hút cho trang phục này. Hãy ngắm nghía và tìm cho mình xu hướng sẽ theo đuổi trong hè nhé!

Váy denim được dự báo là món đồ thời trang cần có trong tủ đồ cho hè 2020, đang trở lại đầy mạnh mẽ và ấn tượng tại các Tuần lễ thời trang xuân hè trên khắp thế giới. Năm nay, mẫu váy này được cắt may với những kiểu dáng rất cá tính nhưng lại không mất đi sự nữ tính. Hơi thở của thời trang thập niên 1970 quay trở lại với sự lãng xê của các nhà mốt hàng đầu như Gucci, Stella McCartney, váy denim khỏe khoắn, bụi bặm, các tính nhưng lại đầy quyến rũ đang được hưởng ứng rất tốt. Và hay cùng

Không ít các ngôi sao lớn đang là fan ruột của một mới trở lại này, váy denim còn khiến nhiều tín đồ thời trang đứng ngồi không yên. Chất liệu denim của năm nay ngày càng xuất sắc hơn, sự dày dặn không mất đi, nhưng về mềm mại, mịn và mượt được thể hiện rõ qua từng thiết kế, đem đến vẻ bụi bặm nhưng tuyệt đối thoải mái cho người mặc.

Nguồn: [bluekids.vn](http://bluekids.vn)